

การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงการต่าง ๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖ ผนวกกับ โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน จำนวนผู้มีงานทำ ผู้ไม่มีงานทำ ทั้งที่กำลังหางานทำ และไม่มีงานทำ แต่พร้อมที่จะทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าจ้างแรงงาน ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง จำนวนผู้อาศัยในแต่ละบ้าน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน สถานที่เดิมอยู่ที่ใด มีสัญชาติอะไร การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ การมีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนนโยบาย แก้ไขปัญหาการว่างงาน การนำแรงงานมาใช้อย่างเต็มที่ ทราบถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง และทราบถึงจำนวนประชากรแฝง กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ภาวะหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ การประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการทำบัญชีประชาชาติ ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือน และนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์สถานประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทกิจการ มูลค่ายอดขาย/รายรับ การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ ความเห็นต่อภาวะธุรกิจ จำนวนคนทำงาน มูลค่าสินค้าคงเหลือและจำนวนที่คาดว่าจะขายได้ ยอดขายของธุรกิจรายไตรมาส เมื่อเทียบกับช่วงโควิด-19 ที่ระบาดรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อยอดขาย เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยจะสัมภาษณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองเกี่ยวกับจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต พื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน ปรับปรุงกิจการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนใช้เป็นดัชนีชี้วัดและสัญญาณเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖